



บรรณาธิการแถลง

# บรรณาธิการแถลง

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 11 เนื้อหาเริ่มเข้มข้นขึ้น เริ่มจากบทปริทัศน์ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ **กระชายดำ** สมุนไพร Champion Product ซึ่งเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจ เพราะได้รับเลือกเป็น Champion Product มานาน ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ได้ทบทวนเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ โดยนำเสนออย่างครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง เรื่องที่สอง **โรคอ้วนกับภูมิปัญญาไทย** มีการทบทวนผลของการทับหม้อเกลือ การนวด และการอบไอน้ำสมุนไพรต่ออวัยวะและระบบการทำงานของร่างกายจากงานวิจัย น่าสนใจว่าการทับหม้อเกลือสามารถลดขนาดรอบเอวและน้ำหนักในผู้หญิงที่มีขนาดรอบเอวเกินมาตรฐานลงได้

นิพนธ์ต้นฉบับในวารสารฉบับนี้ มี 3 เรื่อง เริ่มจากเรื่อง **คุณภาพของชวนซุง หรือโกฐหัวบัว ซึ่งเป็นเครื่องยาจีนชนิดหนึ่งที่มีใช้ในประเทศไทย** เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทยกับตัวอย่างเครื่องยาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ลักษณะภายนอก จุลทรรศน์ลักษณะ และเอกลักษณ์ทางเคมี นับเป็นผลงานนิพนธ์ต้นฉบับที่มีคุณภาพสูง ทั้งวิธีการศึกษาและการนำเสนอ สามารถถือเป็นนิพนธ์ต้นฉบับมาตรฐานที่นักวิชาการใช้เป็นแบบอย่างได้

นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องที่สอง เป็นการศึกษา **ประเมินคุณภาพบริการของบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล**

เป็นงานประเมินตนเองอย่างเป็นกิจลักษณะ โดยนำหลักวิชามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอน นำชมเชยในความตั้งใจและความเพียรพยายาม

นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องที่สามเป็นรายงานการศึกษา **วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาสหัสสารากับยาโคโคโลพีแนคในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ** ซึ่งนำยินดีได้ที่สรุปผลได้ว่า ยาสมุนไพรตำรับนี้สามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้ไม่แตกต่างจากยาแผนปัจจุบัน ทั้งการออกแบบการศึกษา ระเบียบวิธีการศึกษา ตลอดจนการเขียนรายงานมีมาตรฐานสูง นำชมเชย ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาเพิ่มเติม โดยเพิ่มขนาดตัวอย่าง และติดตามผลระยะยาวต่อไปตามที่เสนอ

วารสารฉบับนี้ ได้เปิดคอลัมน์ใหม่คือ **เวทีทรรศนะ** เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่ยังมีข้อโต้แย้ง หรือไม่เป็นที่ยุติ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิด **“วิวาทะอย่างสร้างสรรค์”** และเกิดความงอกงามของความรู้และภูมิปัญญาต่อไป ฉบับนี้เปิดประเดิมด้วยเรื่อง **ใคร่เครือและพืชสกุล Aristolochia กับฤทธิ์ก่อมะเร็ง** บทความเรื่องนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ประกาศถอนสมุนไพรใคร่เครือออกจากตำรับยาแผนไทยรวม 10 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำให้มีคำถามมากมายในวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผลพอเพียงและเหมาะสมหรือไม่ กองบรรณาธิการจึงมอบหมายให้

ดร.อัญชลี จุฑาทุทธิ ซึ่งอยู่ในกองบรรณาธิการ ตรวจสอบและทบทวนเรื่องนี้ ซึ่ง ดร.อัญชลี ได้ ทบทวนและสรุปนำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญได้อย่าง ครอบคลุม โดยเขียนได้อย่างกระชับและชัดเจน น่า ชมเชย เรื่องที่สอง เป็นเรื่องใคร่ครวญไทยไม่เหมือน ใครในโลก เสนอข้อมูลของใคร่ครวญอีกด้านหนึ่ง น่า สนใจที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุป ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน อนาคตก็ได้

เช่นเดียวกับฉบับก่อน ๆ ภาคปกิณกะยังคงมี เรื่องคำศัพท์จากพจนานุกรมศัพท์แพทย์และ เภสัชกรรมแผนไทย และ ตำราอ้างอิงยาสมุนไพร ไทย ซึ่งฉบับนี้เสนอเรื่อง พริกไทย ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวน ให้ผู้สนใจได้เสนอข้อคิดเห็นให้คณะอนุกรรมการที่ รับผิดชอบทั้งสองเรื่องนี้ นำไปพิจารณาปรับปรุงให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เรื่องพริกไทยที่นำเสนอในฉบับ นี้เป็นตัวยาลำคัญในตำรายาสหศาสตร์ที่ได้มีการ ศึกษาวิจัย และนำเสนอเป็นนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง

สามในฉบับนี้ด้วย

ปกิณกะในฉบับนี้แถมท้ายด้วยบทความเรื่อง เราอยู่ ณ จุดไหนในประวัติศาสตร์สุขภาพ เป็นบท บรรยายพิเศษในงานเปิดหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ซึ่งบรรณาธิการได้รับเชิญให้เป็นปาฐก เนื้อหาเกี่ยว กับการแพทย์พหุลักษณะซึ่งครอบคลุมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ด้วย จึง เห็นสมควรเผยแพร่เพื่อให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ด้วยความหวังว่าจะสามารถจูงใจให้บุคคลในวงการ สุขภาพได้สนใจไปเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์ที่น่า สนใจยิ่งแห่งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไป เยี่ยมชมได้ คำบรรยายนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ตาม สมควร

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี ได้มีการ ปรับปรุงคำแนะนำสำหรับผู้พิมพ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการในการเขียน บทความวิชาการมาตรฐาน และจะมีส่วนพัฒนา วารสารให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป